



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร. 1913

ที่ ศธ 0550.1/ว79

วันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าสำนักงานคณบดี,
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันอังคารที่
1 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 4.1 ขออนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์**

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ตามแผนการรับนักศึกษา

**ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นในการเข้าร่วมงานนิทรรศการในงาน Yunan International
Education Exposition**

มติที่ประชุม ขอให้แต่ละหน่วยงานกลับไปพิจารณา และเสนอข้อมูลงบประมาณและรายละเอียด
ประกอบ

**ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ...**

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ... และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนำเสนอคณะกรรมการร่างและปรับปรุงกฎหมายต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 4.4 ขออนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น**

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น ตามแผนการรับนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4.5 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและบริหารรัฐกิจ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและบริหารรัฐกิจ
และในส่วนของรายละเอียดโครงการขอให้จัดทำให้สมบูรณ์ ซึ่งอาจต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงาน และหารือ
ร่วมกับกองนโยบายและแผน และกองบริการการศึกษาในเรื่องของมาตรฐานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

**ระเบียบวาระที่ 4.6 ขอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ศูนย์อุดมศึกษา
อ่างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

มติที่ประชุม มอบหมายทุกหน่วยงานไปศึกษาข้อมูล และหาแนวทางในการดำเนินงานใน
ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง และนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.7 ขอความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ และนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดอัตราเงินเดือน

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางลักขณา เตชวงษ์)

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



.....
(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

4 /เมษายน /2557